

Dao-Pimthong Washirakom

# Fashionista Star

## My Name is Pimdao

จริงๆ แล้วชื่อเล่นชื่อว่า 'ดาว' ค่ะ ชื่อจริงชื่อ 'พิมพ็ทอง' แต่หลายคนจะเรียกติดปากกันว่า 'พิมพ็ดาว' มาจากที่อาจารย์สมัยอนุบาลและสมัยประถมเขาจะเรียกสลับกันไปมาๆ เดี่ยวดาวบ้างเดี๋ยวพิมบ้าง บางคนก็เรียกทั้งพิมพ็ทองดาวรวมกัน กลายเป็นพิมพ็ดาวไปเลย เคยกลายเป็นชื่อนี้ตลอด (ยิ้ม) ส่วนชื่อจริงพิมพ็ทอง มาจากคุณพ่อกับคุณแม่ตั้งให้ตั้งแต่คุณแม่ยังไม่ตั้งท้องเลย ความหมายก็เหมือนกับว่ามีคำดังทองคำ อะไรประมาณนี้ค่ะ

## I'm a Star

ดาวเริ่มเข้าวงการบันเทิงจากการที่ตัวเองเคยประกวดเป็นนักร้องเกิร์ลกรุ๊ปวง I'm Lady จากโครงการ R U Ready To Be a Singer by L.C.H. สังกัดค่ายอาร์เอส จากนั้นดาวก็ฝึกเรื่องร้องเพลงไปสักพัก เพราะว่าไปถ่ายโฆษณาบ้าง ถ่ายแบบบ้าง ถ่ายนิตยสารบ้าง และก็ได้มาอดิชั่นเป็นพิธีกรค้นรายการอยู่ที่ช่อง 3 เป็นพิธีกรอยู่ได้ประมาณ 1 ปี แล้วก็ได้เรียนการแสดงเพิ่ม จึงได้มาเล่นละครพร้อมกันสองเรื่องเลยก็คือ เรื่องหลานสาวนายพล รับบทเป็นโหมทอง เรื่องนี้จะเป็นนางเอกออกแนวเรียบร้อยๆ หน่อย และอีกเรื่องคือละครชุดเรื่องสุภาพบุรุษจุฑาเทพ ตอนคุณชายรัชชานนท์ รับบทเป็นหม่อมหลวงคินีนุช เกวพรม เรื่องนี้จะต่างจากเรื่องแรก เพราะเป็นนางร้ายค่ะ (ยิ้ม)

ตั้งแต่ดาวได้เข้ามาทำงานตรงนี้ ดาวเลยได้รู้ว่าดาวรักงานในวงการบันเทิงมาก เพราะว่ารู้สึกว่าการที่ทำงานตรงกับสายของตัวเองพอดี เพราะจริงๆ ดาวเองก็เรียนนิเทศศาสตร์ด้านการแสดงอยู่แล้ว แต่สิ่งที่ดาวเรียนอาจจะแตกต่างกับงานที่ทำอยู่บ้าง เพราะส่วนใหญ่จะเรียนเกี่ยวกับเบื้องหลัง เรียนเรื่องการใช้นุชกลอง แต่ก็เป็นอย่างดี เพราะทำให้การทำงานง่ายขึ้น

เธอเป็นนักแสดงแห่งวิกสาม พระรามสี่ที่กำลังมาแรง หากเปรียบเป็นดาว 'ดาว-พิมพ็ทอง วชิราคม' ก็กำลังเปล่งประกายเจิดจรัสบนท้องฟ้า การแสดงยังติดตาใครหลายๆ คน ไม่ว่าจะบทบาทเอก เรียบร้อยจ๋าอย่าง 'โหมทอง' จากเรื่องหลานสาวนายพล หรือบทบาทร้ายสุดแซบแบบ ทรงอย่าง 'หม่อมหลวงคินี นุช เกวพรม' จากเรื่องสุภาพบุรุษจุฑาเทพ ตอนคุณชายรัชชานนท์ ถึงแม้ทั้งคู่จะขัดแย้งกันโดยสิ้นเชิง แต่เธอก็โชว์ฝีมือละครคนดูให้คล้อยตามไปกับตัวละครเหล่านั้นได้อย่างไม่มีสะดุด แอ้วมว่าเธอกำลังจะมีผลงานละครเรื่องใหม่ 'รอยฝันตะวันเดือด' ที่ผู้กำกับ ลงทุนไปถ่ายทำไกลถึงประเทศญี่ปุ่น ออกมาให้ได้ชมกันในเร็วๆ นี้อีกด้วย

## Myself

ดาวจะเป็นคนที่ขี้เล่น ร่าเริง และ  
ออกแนวกะมิดกะเม่ง แต่อีกด้านก็จะ  
ใจร้อนนะค่ะ จะมีนิสัยเสียตรงที่  
ใจร้อน จะไม่ค่อยใจเย็นทำอะไร ทำ  
อะไรรีบไปหมด และอีกอย่างคือ  
ความจำสั้น พุดอะไรไปหน่อยก็ลืม  
แล้ว บางทีเพื่อนมาปรึกษาประมาณ  
ว่าเรื่องนี้อย่าไปบอกใครนะ บอกไม่ก็  
วันก็ลืมแล้ว (หัวเราะ)

## My Idol

พี่เจนี่ เกียนโพธิ์สุวรรณ กับพี่  
ชมพู-อารยา เอ ฮาร์เก็ต ค่ะ ดาวชื่นชอบ  
ชมพี่เจนี่ที่ผลงานมาก เพราะพี่เขา  
ไม่ว่าจะยุคไหน สดใสไหน จะซิกซ์  
เปรี้ยว หรือจะร้ายอย่างมุนินทร์ และ  
มาเรียนร้อยอย่างมุดตา หรือเป็น  
ประกายดาวในดาวเที่ยวเดือนที่ดู  
แมนๆ หน่อย พี่เขาก็สามารถเปลี่ยน  
บุคลิกไปได้หลายๆ แบบ ไม่ว่าจะเป็น  
เรื่องการแต่งตัว แต่งหน้า โคลิฟไซด์  
ดาวชอบพี่เขาทุกอย่างเลย ส่วนพี่  
ชมพู อารยา จะเป็นไอดอลการเป็น  
แฟนนิสิตค่ะ พี่เขาดูเป็นคนที่ค่อนข้าง  
มีความมั่นใจและเป็นตัวของตัวเองสูง  
ซึ่งดาวเองก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันค่ะ

## My Dream

ดาวเป็นคนที่แฟนพอสสมควรร  
เลยค่ะ ความฝันจริงๆ ของดาว  
อยากจะเป็นดีไซเนอร์ อยากเปิด  
แบรนด์เป็นของตัวเอง อยากทำ  
เกี่ยวกับเสื้อผ้า มีพวกแฟนโชว์ มี  
เหล่าเซเลบริตี้ คนต่างๆ มาร่วมงาน  
อะไรประมาณนี้ค่ะ คือโดยส่วนตัว  
ดาวไปงานแบบนี้มาเยอะ ดาวจะชอบ  
และมีแรงบันดาลใจอะไรหลายๆ  
อย่าง ซึ่งตอนนี้ก็กำลังสะสมความรู้  
ไปเรื่อยๆ โตขึ้นมีประสบการณ์มาก  
ขึ้นก็จะค่อยๆ ทำตามความฝัน  
แน่นอนค่ะ







## My Style

สไตล์การแต่งตัวของดาวจะเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อม อย่างถ้าวันไหนอากาศร้อนก็จะหากระโปรงสั้นๆ เสื้อตัวสั้นๆ เล็กๆ รองเท้าส้นสูง สบายๆ ให้ดูโปร่งดูเพรียว ให้อุณหภูมิเย็นๆ แต่ถ้าอากาศหนาว อย่างล่าสุดที่ดาวไปอังกฤษ อากาศที่นั่นจะไม่ร้อนมาก มีลมพัดหน่อยๆ ก็จะใส่เสื้อผ้าที่เราสามารถใส่กับหน้าหนาวได้ อาจจะมีรองเท้าบูตบ้าง รองเท้าส้นสูงบ้าง หรือชุดสูทบ้าง ดาวจะไม่ค่อยชอบแต่งตัวหวานจ๋า เพราะเป็นคนไม่หวาน แต่จะค่อนข้างทะมัดทะแมง เปรี๊ยะๆ ออกกั๊ก สปอร์ตเทิร์ล จะเน้นสปอร์ตที่เป็นแฟชั่นหน่อยๆ มากกว่า ถ้าให้แต่งหวานก็ได้นะ แต่ก็จะซัดนิดนึง (หัวเราะ) เพราะเวลาแต่งหวานป๊อบมันดูเหมือนว่าตัวเองเรียบร้อยมาก (เสียงสูง) ลักษณะเราเองก็จะเปลี่ยนไปเป็นเรียบร้อยด้วยเลย แต่จริงๆ แล้วดาวแต่งยังไงก็ได้แต่ต้องมีแอบเซ็กซี่นิดนึง หวานก็ได้แต่ต้องมีแอบเซ็กซี่บ้าง ดาวชอบที่จะแต่งตัว ตอนนี้อายุยังได้ อยู่เลยแต่งให้เต็มที่ เพราะถ้าแก่ไปเดี๋ยวจะไม่ได้ใส่





## In Holiday

ถ้ามีเวลาว่างจริงๆ ดาวจะชอบไปช้อปปิ้ง อ่านหนังสือ ฟังเพลง ดูหนัง ร้องคาราโอเกะ: ไปพักผ่อนคลายกับเพื่อนบ้างเล็กน้อย หรือไม่ก็นอนอยู่ในห้อง ดาวชอบไปห้างสรรพสินค้าทั่วไปอย่างสยามพารากอน เซ็นทรัลพลาซ่า คือจะชอบไปเดินช้อปปิ้ง ดูไลฟ์สไตล์ใหม่ๆ ให้กับตัวเอง แต่ถ้าวันหยุดยาวสถานที่แรกที่ดาวจะนึกถึงก็คงจะเป็นคอนดอน เพราะว่าเพิ่งไปมา ดาวชอบคอนดอน เพราะอากาศดี มีบรรยากาศที่สงบ อย่างวันอาทิตย์อาจจะสงบมากๆ บ้านเมืองจะน่าเดิน ผู้คนดูมีระเบียบเรียบร้อย ถ้าดาวจะไปพักผ่อน ดาวคิดว่าที่แรกที่นึกถึงจะต้องเป็นที่นี้ค่ะ

## Love Spec

ดาวไม่มีสเปกตายตัว แต่ขอให้เป็นคนที่อายุมากกว่า คอยกันรู้เรื่อง แต่จริงๆ ดาวจะชอบผู้ชายที่สูง ดูดี อาจจะไม่ต้องขาวมาก แต่ชาวก็ไต่เน่ (หัวเราะ) แต่ไม่ได้ชอบชาวแบบฝรั่งหรือชาวอย่างเรานะ บางทีผู้ชายต้องมีความเป็นสปอร์ตๆ บ้าง เช่นๆ ไทยๆ ตั๊ๆ ก็ได้ ได้หมด อย่างเกาหลีก็โอเคนะ (หัวเราะ)